

นิเทศนุเทศ นิเทศขารท์
 ปุคณนุเทศ ปุคณขารท์

สยามรัฐ

Chang & Co. Ltd. สถาปนา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

• ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๑๕๗๑๘ • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ •

ทศวรรษใหม่ 'ม.หาดใหญ่' เปิดศูนยศิลป์-อินเทอร์เน็ต

● มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จุลองที่นทศวรรษ มุงยกระดัมมาศฐานสกาล จันมือ "จีน" พฒนาหลักสูตรอินเทอร์เน็ต หรือเปิดศูนย ประเดิตศิลป์และพิชิตัดศนบูรณแบบแห่ง แรกรของหาดใหญ่ โดยอาจารย์ประเดิตติยะ ศริน ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บอนนุค ม.หาดใหญ่ เปิดเผยกล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ในทศวรรษใหม่ว่า มหาวิทยาลัย จะต้องสร้างควมโดดเด่น ทั้งด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าของการศึกษาอันทันสมัย และมีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันการศึกษาเอกรณ ระดัมชั้นน้าือปองของประเทศ เพื่อรองรับ การเติบโตทางด้านการธุรกิจ การเมือง สังคมของประเทศ รวมทั้งรองรับ การขยายตัวของอำเภอ หาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา ไปอีก 10 ปีข้างหน้า

รศ.ดร.วัน เตชพิชัย อธิการบดี ม.หาดใหญ่ กล่าวว่ ทศวรรษใหม่ของ มหาวิทยาลัย จะก้าวสู่ความเป็น "สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ" โดยจะมุ่ง เน้นถึงการพัฒนมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้ง การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน และมี แผนพัฒนาใหม่มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางศึกษานานาชาติของภาคใต้ ม.หาดใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรภาษาจีนได้ในปี 2551

นอกจากนี้ ทาง ม.หาดใหญ่ ยังมีโครงการสำคัญอื่นๆ ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า เช่น E-University เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อม กับการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ E-Learning เริ่มต้นพัฒนาจาก หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น แล้วขยายต่อไปยังโครงการการศึกษาทางไกลต่อไป ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล แห่งแรกของภาคใต้ ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การก่อสร้าง University Plaza เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะแล้ว เร็จในเดือน ต.ค.นี้" อธิการบดี กล่าว

ต่อข้อถามถึงการเปิดศูนยประเดิตศิลป์และพิชิตัดของ ม.หาดใหญ่ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของมหาวิทยาลัย อาจารย์วิทวัส สัตยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า โครงการศูนยประเดิตศิลป์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาลัย ให้รองรับการเป็นศูนย์รวมองค์ ความรู้ในด้านงานศิลปะของภาคใต้ โดยจะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะทุกแขนง ที่สมบูรณ์แบบที่สูงสุดของจังหวัดสงขลาซึ่งรวบรวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สถาปัตยกรรมและศิลปะวัตถุโบราณที่สะท้อน และแสดงถึง เอกลักษณ์ของความเป็นภาคใต้ ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เป็นศูนย์รวมที่ถ่ายทอด เรื่องราวความ เป็นมาของประวัติศาสตร์ของเมืองในทุกมิติ ตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบันที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมเท่าสำเร็จ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัย จะพัฒนาศูนยประเดิตศิลป์และพิชิตัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ให้เยาวชนในจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง ควบคู่กันไป



ประเดิต ดิษยะศริน